



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรวบรวมนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda Base) ภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม (Function Base) ประเด็นเน้นหนักของผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ (Area Base) เพื่อนำมาจัดทำเป็นวาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาศัยกลไกและความร่วมมือในการบูรณาการจากทุกภาคส่วนภายใต้ ทิศทางหรือวาระเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ยกระดับนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda Base) ภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม (Function Base) ประเด็นเน้นหนักของผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ (Area Base) เพื่อนำมาจัดทำเป็นประกาศวาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการน้ำ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีระบบประปาหมู่บ้านที่สามารถใช้งานได้ปกติ น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยซ้ำซากลงจากปีก่อนหน้าให้ได้มากที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยส่วนราชการ หน่วยงานส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีน

๔. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดพ้นจาก ความยากจนและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

/๕. การป้องกัน...